

24 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอสอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน นั้น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ขอเรียนสอบถามประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ดังนี้

1. สำนักงาน ก.พ.ร. มีสูตรใช้คำนวณรายได้ขององค์การมหาชน เพื่อนำมาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร ดังเช่นที่ สำนักงาน ก.พ.ร. มีสูตรการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ อีกทั้งได้ให้ความหมายของคำในองค์ประกอบ เช่น ค่าตอบแทนพื้นฐาน ค่าตอบแทนผันแปร ไรด้วย

ทั้งนี้ เพื่อสำนักงานจะได้ตีความหมายของเงินรายได้ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ที่กำหนด

2. เงินรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือจ่าย มีเกณฑ์กำหนดสัดส่วนการนำเงินรายได้ไปใช้หักค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมอย่างไร หากการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในครั้งนั้นต้องจ่ายจากเงินรายได้และมีการจ่ายเงินงบประมาณร่วมด้วย

3. ดอกผล เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่ได้จากเงินรายได้และเงินทุนสะสม สามารถนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนได้หรือไม่ และให้มีการพิจารณาในการจ่ายอย่างไร เนื่องจากเงินดอกผลในส่วนนี้อาจไม่มีค่าใช้จ่ายให้ต้องหักก่อน

4. ด้วยก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแจ้งเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้ว หากเจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับในปีงบประมาณถัดไปได้หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันธุพงษ์ ชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายบริหารองค์กร

โทร. 02 017 5555 ต่อ 621 โทรสาร 02 017 5566